

Living ETC [DEC 2006]



7 Destination You Can't Miss for New Years' 2007

The Mantrini City Hotel & Art Gallery

ปฏิเสธไม่ได้จริง ๆ สำหรับมนต์เสน่ห์ของจังหวัดเหนือสุดของประเทศ ทั้งความงดงามทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ที่น้สงบเงียบและเต็มเปี่ยมด้วยสิ่งสวยงาม ดังนั้น หากคุณต้องการเริ่มต้นปีด้วยความรู้สึกสุขสมบูรณ์ จังหวัดเชียงรายเป็นอีกทางเลือกที่ดีทีเดียว

ที่พัก สุดดตาแต่แรกเห็น The Mantrini City Hotel & Art Gallery ด้วยสีส่นและรูปแบบการตกแต่งที่ทันสมัยในแบบมินิมัล เป็นมุมใหม่ที่เรจะต้องมองเชียงราย ว่าเป็นอีกจุดหมายสำหรับนักท่องเที่ยวที่เกาะติด เทรนด์ ลวดลายดอกไม้ของวอลล์เปเปอร์ ผ้าบุโซฟา หรือ เฟอร์นิเจอร์ อาจเป็นแรงบันดาลใจใหม่ให้คุณกลับมาแต่งบ้านรับปีใหม่อีกได้

ที่เที่ยว จะเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็ต้องแนะนำให้ไป วัดร่องขุน ที่อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้าง อุโบสถประดับกระจกสีเงินแวววาววิจิตรงดงามแปลกตา หรือถ้านิยมชมธรรมชาติ ให้รีบตื่นแต่ตี 5 ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่วนอุทยานภูชี้ฟ้า จากนั้นจะแวะไป ดอยผาตั้ง อีกก็ได้ นอกจากนั้นยังมี พระตำหนักดอยตุง และสวนแม่ฟ้าหลวง อุทยานแห่งความสวยงามอย่างล้านนาอุทยานศิลปะและวัฒนธรรม บนเนื้อที่กว่า 150 ไร่

7 โรงแรมเก๋ สำหรับฉลองวันหยุดปีใหม่

วันหยุดยาวที่รอคอยใกล้จะมาถึงแล้ว
หลายคนเก็บกระเป๋าเตรียมตัวออกเดินทาง
จะไกลจะใกล้อย่าลืมตระเตรียมเสื้อกันหนาว
ผ้าพันคอ ไม้เท้ากายอุ่น จะดีช่วยคลายหนาว
ให้คนข้างตัวด้วย ว่าแล้วก็ออกเดินทาง
สู่เมืองเก๋ พักโรงแรมบูเทอริอับ
มีความสุขฉลองปีใหม่นกันเลย

500 บาท ทุกรุ่นมีจำหน่าย



1 Murano Urban Resort ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

หากคุณต้องการใช้เวลาวันหยุดไปกับการชื่นชมงานศิลปะและเรียนรู้วัฒนธรรม ปารีสรวมทุกสิ่งไว้รอต้อนรับคุณอยู่แล้ว และหลังจากที่ได้ดื่มสิ่งสวยงามทางจิตใจ การได้พักรีสอร์ทที่มีสไตล์ก็ดูจะเหมาะสมกันดี

ที่พัก Murano Urban Resort เป็นรีสอร์ท์เก๋และโมเดิร์นสุด ๆ ตั้งอยู่ในย่านคนมีเงินอย่าง Marais และใกล้กับแหล่งรวมร้านแฟชั่นอย่าง Pompidou Centre วิธีการเข้าห้องพักที่นี่ทำได้โดยการแทนลายนิ้วมือ แลงไฟภายในห้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามอารมณ์ของผู้ที่มาพัก ห้องนอนสีขาวที่วางด้วยเตียงนอนขนาดใหญ่จึงน่าสนใจด้วยแสงไฟและเฟอร์นิเจอร์ที่สีสด

ที่เกี่ยว ที่พลาดไม่ได้คือ การไปเยี่ยมชมงานศิลปะที่ Palais de Tokyo และช้อปปิ้งที่ Forum ที่เป็นทั้งแกลเลอรีและร้านขายของ ร้านนี้เต็มไปด้วยงานศิลปะสำหรับตกแต่งบ้าน ส่วนร้านอาหาร ก็ต้องเป็นร้านอาหารสำหรับคนที่ชอบความชิบ Le Petite Marché ตั้งอยู่ใกล้กับ the Places des Voages

ข้อมูลเพิ่มเติม ห้องพักราคา 350 ปอนด์ ต่อคืนต่อห้อง
www.muranoresort.com





The Mandeville Hotel ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ถ้าคุณชื่นชอบความมีชีวิตชีวาของเทศกาลคริสต์มาส และคือการเลือกซื้อของขวัญไม่วางใจไม่ได้ต้นสน ก็ดูเจนีออร์ม็องเกียอย่างตอนก่อนจะนอนความดีองการนี้ได้อย่างดี สองอาทิตย์ทำมา ๆ เกือบหนึ่งพันสัก 2 คืน และที่เหนือในกับดอยตัวปล่อยใจให้สนุกเพลิดเพลินไปกับความมีชีวิตชีวาของเมืองนี้

ที่พัก เมื่อมาถึง The Mandeville คุณจะได้รับการต้อนรับด้วยเครื่องดื่มที่จะแบ่งกับมารตีบไปดูสุนทราภที่ The de Vigne Bar บิองพักที่สิ้นสลดใจจะทำให้คุณตื่นตา และหลังจากการเดินช้อปปิ้งยามบ่ายแล้ว กลับมาพักที่บิองตัวออลแอสท์รูม ที่ พยายามจะตกแต่งของอันคริสตังกาลใต้ที่ริมระเบียงห้อง

ที่เกี่ยวข้อง โรงแรม The Mandeville ตั้งอยู่ทางเหนือของถนน Oxford ดังนั้นบ้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ ก็อยู่ใกล้ ๆ นี้เอง คุณอาจพบว่า ย่านนี้มีวิวของวิวให้เลือกมากกว่าที่คุณเคยหากหาในอีก แต่อย่าลืมเวลาที่มีชื่อเสียงปติสน เพราะวันคริสต์มาสอีฟ ช่วงเวลาบ่าบ 1 ถึงบ่าบ 4 จะมีการแสดงเพลงประสานเสียงที่วิหาร St Paul's Cathedral ส่วนวันคริสต์มาสคุณจะถูกชมรายการสดของบิองตัวออลแอสท์รูม ซึ่งเป็นบิองตัวออลแอสท์รูมที่จัดเตรียมขึ้นสำหรับชาวต่างชาติออกไปเดินเล่นบิองตัวออลแอสท์รูมที่ไว้ใจผู้ชม

ข้อมูลเพิ่มเติม นอกช่วงเทศกาล ราคาห้องพักเริ่มต้นที่ 150 ปอนด์ หรือเข้าไปดูที่ www.mandeville.co.uk



Rajvilas จิมปูร์ ประเทศอินเดีย

เพราะคุณสามารถต่อราคาข้าวของสองข้างทางได้ ก็น่าจะใช่รางวัลตัวเองด้วยการพักในโรงแรมดี ๆ ที่เมืองจิมปูร์ หรือที่ Rajvilas ให้ความรู้สึกหรูหราบนพื้นที่ 32 เอเคอร์ ที่นี่เคยเป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16 ความหรูหราได้ถูกจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสิ่งจากที่ได้สัมผัสความดีกับชีวิตวีรชาวของจิมปูร์

ที่พัก คุณจะเลือกพักในห้องมาตรฐานหรือเลือกพักในแบบสุดหรูก็ได้ ห้องพักเหล่านี้ดูผสมผสานสไตล์ดั้งเดิมอย่าง เติบองไม้ที่เสากับอย่างบานหน้าต่างอันจากประเทศอิตาลี บวกกับเครื่องใช้ทันสมัยสุดหรูสบาย เพราะอย่างน้อยคุณก็จะได้รับรู้ถึงคุณค่าของบิองตัวออลแอสท์รูมได้ไม่ยาก ส่วนเตียงที่ติดเครื่องปรับอากาศนั้น หรูหราอย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยพื้นไม้สักจากประเทศพม่า และช่างอาบน้ำสไลด์เอ็คควอร์บิองตัวออลแอสท์รูม เป็นต้น

ที่เกี่ยวข้อง เมืองจิมปูร์ตั้งอยู่ใจกลางแคว้นราชาสถาน กำแพงเมืองทาสีชมพูเกือบครึ่งค่อนรอบ Prince of Wales ในปี 1876 และคงอยู่จนบัดนี้ ระหว่างที่ คุณกำลังเดินอยู่ในตลาดที่มีอยู่หลายแห่งในเมือง อย่าง Johani Bazaar หรือ Bapu Bazaar ก็ไม่ต้องแปลกใจหากคุณจะเห็นช่างเดินอยู่กลางถนน ผู้จิวจิวข้างทาง นอกจากเมืองนี้จะเป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งแล้ว ยังมีพระราชวังและบิองตัวออลแอสท์รูมให้เที่ยวชมอีกหลายแห่งเช่น Amber Fort

ข้อมูลเพิ่มเติม ราคาเริ่มต้นที่ 475 เหรียญสหรัฐ ต่อห้องต่อคืน หรือคลิกไปดูที่ www.oberohotels.com





4 Gramercy Park Hotel

บูติกโฮเทล ประเทศสหรัฐอเมริกา

ไม่ว่าจะฤดูกาลไหน เมืองใหญ่เมืองนี้ก็มีนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ ถึงช่วงวันหยุดเทศกาลปลายปี ยิ่งทำให้การไปเที่ยวช้อปปิ้งดูน่าตื่นตาตื่นใจไปอีก ไม่ว่าจะช้อปปิ้งสวย ๆ หน้าห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ แล่งไฟระยิบระยับกับหลังเพลงคริสต์มาส ซานตาคลอสสุดแสนน่ารักก็วิ่งวิ่งชิงไหวชิงพริบระยิบระยับ

ที่พัก การตกแต่งภายในของ Gramercy Park Hotel นับเป็นศิลปะของการผสมผสานสไตล์เดย์ที่เดียว เพียงแค่บริเวณล็อบบี้ คุณก็จะเห็นพื้นที่ปูด้วยกระเบื้องโมร็อกโค สวยคู่ไปกับผ้าผ้าม่านกำมะหยี่สีแดง และเมื่อเข้าไปถึงห้องพัก ก็จะเห็นห้องน้ำที่มีขนาดใหญ่มากกว่าขนาดมาตรฐาน ชุดแอสซู ยาสระผมที่อยูภายในห้องน้ำจาก Hamed ที่คาราเค็งอย่าง เกียซ่า ไนบีลีย์ (Keira Knightley) และ เคิร์ลเด้น คีนส์ (Kirsten Dunst) ไม่รบกวน และบาร์ที่อยู่ชั้นบนสุดนั้นก็ฮิปสุด ๆ เสมือนกันในการจะมองวิวของเมืองแมนฮัตตัน

ที่เกี่ยว ไม่น่าพลาดกับการไปเยี่ยมชมตึกริมถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก Rockefeller Center ที่ประดับตกแต่งด้วยไฟ 30,000 ดวง อย่างเช่นเดินเที่ยวชมการตกแต่งหน้าห้าง Macy's, Sak, Bloomingdale และ Bergdorf Goodman นอกจากนี้ยังมีลานสกีในน้ำซึ่งที่ Central Park หากต้องการเดินรชมวนให้กับคืนวันพิเศษ ให้ลองนั่งรถม้าที่วิ่งรอบสวนตอนกลางคืน

ข้อมูลเพิ่มเติม ห้องเตียงคู่เริ่มที่ราคา 280 ปอนด์ ต่อคืน
www.gramercyparkhotel.com



5 The Rock

หัวหิน

ถึงจะมีวันหยุดหลายวัน แต่ถ้าคุณยังต้องการจะมีวันว่างที่ชิลกับมาเก๊าของจัดบ้านรับปีใหม่ ได้ไปเที่ยวพักผ่อนที่ชายหาดใกล้ ๆ อย่าง หัวหิน ถึงจะใกล้กับกรุงเทพฯ แต่การได้เที่ยวชมความสวยงามของเมืองตากอากาศของผู้ที่เมืองนี้ ก็น่าจะดีกว่าคุณได้ไปนั่งรอที่ตัวเมืองแล้ว

ที่พัก The Rock ถูกออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ 'Small luxury boutique resort' จึงมีจำนวนห้องพักไม่มาก แต่ตกแต่งในสไตล์ลึกลับและทันสมัย หรือพักไว้ความรู้สึกโปร่งโล่ง และมีห้องน้ำกว้างสุดเซ็กซี่ที่กินด้วยกระเบื้องโมเสกใหญ่ มีระเบียงส่วนตัวให้ออกไปนั่งตากลมสบาย และสระน้ำที่เฝ้ามองกับการจัดปาร์ตี้เป็นอย่างดี

ที่เกี่ยว จะเคยไปเที่ยวชมนาคคีตริ่งไม้ถ้ำก็อยู่ประพรมใจทุกครั้งที่ ครึ่งนี้ก็จะจะไม่พลาด 'พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง' หรือ พระราชนิเวศน์มฤตทายวัน โดยรัชกาลที่ ๕ โปรดให้รัชพระตำหนักมหาดเล็กสำหรับมารูปูกขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2488 เป็นพระตำหนักไม้สองชั้น หันหน้าออกสู่ทะเล ซึ่งได้รู้ว่ามีจะมีการจัดงานรื่นเริงแบบในสมัยก่อนก็ยิ่งให้ต้องไปเที่ยวชมให้ได้ และที่สุกคลาสิกคือ สถานีรถไฟ หัวหิน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ สวยงามทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมและความมีศิลปะ

ข้อมูลเพิ่มเติม ราคาห้องพักเริ่มต้นที่ 4,250 บาท โทร. 032 537 100 หรือ www.therockhuanin.com





The Mantrini City Hotel & Art Gallery เชียงราย

ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ สำหรับมนต์เสน่ห์ของจังหวัดเหนือสุดของประเทศไทย ทั้งความงดงามทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ที่มีเสน่ห์จับและเต็มเปี่ยมด้วยสิ่งสวยงาม ดังนั้น หากคุณต้องการเริ่มต้นชีวิตด้วยความรู้สึกละมุนละม่อม จังหวัดเชียงรายเป็นอีกทางเลือกที่ดีทีเดียว

ที่พัก สะดุดตาแต่แรกเห็น The Mantrini City Hotel & Art Gallery ด้วยสีส้มและรูปแบบการตกแต่งที่ทันสมัยในแบบมินิมัล เป็นมนต์เสน่ห์ที่เราจะต้องมองชื่อจรรยาว่าเป็นอีกจุดหมายสำหรับนักท่องเที่ยวที่เกาะติดเทรนด์ ลวดลายดอกไม้ของ วอลเล่ย์เปเปอร์ ผ้าบุโซฟา หรือ เฟอร์นิเจอร์ อาจฉีกแนวอันคลาสสิกใหม่ให้คุณหลับมาลงบ้านรับปีใหม่ก็ได้

ที่เที่ยง จะเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็ต้องแวะไป วัดร่องขุน ที่อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้าง อุโมงค์ประดับกระจกสีเงินแวววาว วิจิตรงดงามแปลกตา หรือถ้ามีอารมณ์ธรรมชาติ ไร่ห้วยซันแต่ตี้ ไร่สุพรรณอาศรมย์ ขึ้นชื่อ วนอุทยานภูชี้ฟ้า จากนั้นจะแวะไป สดขมาตัง ยี่งอก็ได้ นอกจากนี้ยังมี พระตำหนักศอยสูงและสวนแม่ฟ้าหลวง อุทยานแห่งความทรงจำอย่างล้านนา อุทยานศิลปะและวัฒนธรรม บนเนื้อที่กว่า 150 ไร่

ข้อมูลเพิ่มเติม ห้องพักราคาเริ่มต้นที่ 5,550 บาทต่อคืนต่อห้อง โทร. 053 601 555-9 หรือคลิกไปที่ www.mantrini.com



La Flora เขาสลัก-พิจิตร

จะไปอบแสนระรื่นที่ไหน เขาก็เห็นว่าความสวยของชายฝั่งทะเลอันคาวมน ทางภาคใต้ของประเทศไทยไม่แพ้ใคร นึกนิยามธรรมชาติที่ดึงดูดสายตาเลือกระหว่างทะเลและภูเขาไม่ได้คงจะถูกใจ เพราะที่นี่ย่นนการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ที่สำคัญทะเลก็สวย ภูเขาก็ก็น่าชมสมบูรณ์ด้วย

ที่พัก บูติก รีสอร์ท La Flora ให้ความใส่ใจกับดีไซน์ทันสมัยและภาพบริการ รีสอร์ทอยู่ติดกับหาดทรายสีขาว หลังจากได้ไปดำน้ำ ท่องป่ากันจนเหนื่อย คุณสามารถกลับมาเดินเล่นชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น หรือจะว่ายน้ำจิบเครื่องดื่มบนฟ้าเปลี่ยนสีที่โรงแรมก็ได้

ที่เที่ยง เขาสลักเคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติชื่นชอบและบอกต่อกันถึงความสวยงามธรรมชาติ จนเมื่อไม่นานมานี้เขาสลักจึงเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยว นอกจากความสวยของเขาสลักแล้ว ที่ใกล้ ๆ กันคือหมู่เกาะสิมิลันที่มีชื่อเสียงในหมู่นักดำน้ำทั่วโลก หลังจากมาเข้าใจกับการได้แหวกว่ายในทะเลแล้ว จะเปลี่ยนบรรยากาศไปเดินป่าก็ยังมี อุทยานแห่งชาติเขาสลัก ที่มีภูมิลำเนาเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นป่าดงดิบ และมียอดเขาสูงซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำที่สำคัญในจังหวัดพังงา มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย เช่น สมเสร็จ เสือ เลียงผา ลิง ค่าง กวาง เก้ง นกหัวขวาน นกเงือก นกหัวขวาน ให้ได้ไปลงผจญภัยกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม ราคาห้องพักเริ่มต้นที่ 7,123 บาทต่อคืน โทร. 076 429 000 หรือคลิกที่ www.lafloraresort.com



Link

- <http://www.livingetc.com>